



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

- กรมควบคุมโรครายงานข้อมูลล่าสุดว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ในประเทศยังคงปรับตัวลดลง สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 15-21 ม.ค. 2566 พบมีรายงานผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาในรพ. 627 ราย เฉลี่ยวันละ 90 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า (8-14 ม.ค.) ที่มีผู้ป่วยใหม่ 969 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตตลอดสัปดาห์อยู่ที่ 44 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิต 65 ราย เฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบติดเชื้อ 8 คน มีอาการต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. 1 คน ที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีอาการ สัญชาติที่ตรวจพบเชื้ออันดับ 1 คือ จีน 3 คน เมียนมา กัมพูชา ญี่ปุ่น อังกฤษ และเกาหลีใต้ ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าสายพันธุ์ที่พบในไทยขณะนี้ ร้อยละ 86 คือ โอไมครอน BA.2.75 ส่วนที่เหลือเป็นสายพันธุ์อื่นที่เคยพบในต่างประเทศ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เน้นย้ำหน่วยงานของ สธ. ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังโควิด 19 ตามแนวทางของ คกก.ด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้พิจารณาใช้มาตรการต่าง ๆ ต่อผู้เดินทางจากทุกประเทศโดยคำนึงถึงหลักการเท่าเทียม

#### 2. ตรวจสอบกรมควบคุมโรค-สป.ใช้งบฯ ควบคุมโควิดล่าช้า

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- สตง. เผยแพร่รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของ “กรมควบคุมโรค-สำนักงานปลัด สธ.” ใช้งบ 1.5 พันล้าน รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ระบาด พบไม่เป็นไปตามแผนงาน ล่าช้านานนับปี รับมือได้ไม่ทันกาล จัดซื้อครุภัณฑ์ล่าช้า-ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางอย่างยกเลิก

สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, soudhitalk)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า ยังไม่เห็นหนังสือตรวจสอบทาง สตง. อย่างเป็นทางการ แต่ยินดีและพร้อมให้ข้อมูลกับทาง สตง.ทุกอย่าง ทั้งนี้ ภาพหนังสือที่ปรากฏในข่าวเป็นหนังสือเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ และมีการหลุดมาจากโลกออนไลน์ ซึ่งถือว่าไม่ถูกระเบียบทางราชการในการตรวจสอบ

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ตามที่ สตง. ได้สุ่มตรวจสอบการใช้งบฯ สธ. 4 โครงการ วงเงิน 1.5 พันล้านบาท โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบ 2 โครงการ คือ 1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด ผลโครงการในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนจำนวน 88 รายการ จากที่ได้รับอนุมัติ 99 รายการ สูงเกือบ 90% โดยมีเพียง 10 รายการที่ช้ากว่าแผน ขอยกยเวลาดำเนินการต่อ 8 เดือน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นระบบไอทีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่ตามลักษณะการใช้งาน และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด และมี 1 รายการที่ขอยกเลิก คือ การจัดหาเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สาเหตุเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ยืนยันผลงานภาพรวมของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 และ 2. โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิดในระดับพื้นที่ มีการยกเลิกการจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวโมรียักษ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด มาเป็นวิธีการตรวจ ATK แทน PCR รายการดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการ และส่งงบประมาณส่วนนี้คืนไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า ส่วนอีก 1 รายการเป็นการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นรถที่ต้องมีการประกอบขึ้นเพื่อรองรับภารกิจเฉพาะ ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การผลิตต้องนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์บางรายการเข้ามาประกอบภายในประเทศ ในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและเวลาที่ใช้ในการจัดส่งอุปกรณ์ระหว่างประเทศ มีความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายและขยายระยะเวลาโครงการออกไป 8 เดือน




### กัญชา

#### ลงพื้นที่ กทม.สร้างความเข้าใจกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, ch7)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบหมายให้ นายนันท์ศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กอง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภูจินดา ผอ.กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม นพ.ธันวา บัวเมฆกุล รองผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565” ให้กับประชาชน และ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ช.อารีสัมพันธ์ ช.ราชครู และ ถ.พหลโยธิน กทม. พร้อมดำเนินการตรวจ การจำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชา พบผู้กระทำความผิด 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และพักใช้ใบอนุญาต พร้อมให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว</p>	
<p><b>ตรวจร้านกัญชาเกาะสมุย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (INN, thailandplus)          - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย นายอรรถจักร์ สมนเกียรติกุล รองนพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี (ด้านบริหาร) และจนท.ตำรวจ สภ.บ่อผุด ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง ในการบังคับใช้กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565” ณ ถ.เลียยหาดเฉวง หาดละไม บ้านปลายแหลม (บ่อผุด) เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาจำนวน 10 ราย มีผลให้ดำเนินคดี 5 ราย พักใช้ใบอนุญาต 1 ราย ส่วนอีก 4 รายดำเนินการได้ถูกต้อง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, newtv, thebangkokinsight, thejournalistclub)          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ภาพรวม สธ. มีวงเงินค่าขอรวมทั้งสิ้น 437,131.4 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าขอของหน่วยงานในสังกัด 10 กรม 219,652 ล้านบาท กองทุนในกำกับ 3 กองทุน 214,362 ล้านบาท และองค์การมหาชน 6 หน่วยงาน 3,117 ล้านบาท ได้ย้ำว่า ขอให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางเศรษฐกิจสุขภาพ Health for Wealth          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ค่าของบประมาณในส่วนของ สป.สธ. รวม 154,572.2 ล้านบาท ซึ่งนอกเหนือจากงบรายจ่ายด้านบุคลากร จะเป็นงบประมาณที่ใช้เพื่อการดูแลประชาชน โดยเฉพาะงบลงทุนที่นำมาใช้พัฒนาสถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงงบดำเนินการที่ใช้ในการรองรับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีงบลงทุนที่นำมาใช้ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแพทย์ออกไปดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล</p>	
<p><b>เตือนกินของดิบเสี่ยงเป็นพยาธิ อาหารเป็นพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcof, thejournalistclub, ChiangmaiNews, thebangkokinsight)          - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาyingเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอหญิงสาวเปิบพิสดาร นำปูเป็น ๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง และใช้มือหยิบปูที่ยังดิ้นอยู่กินสด ๆ เตือนว่าการบริโภคอาหารลักษณะนี้ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ควรเลียนแบบ เนื่องจากการกินเนื้อสัตว์ดิบ เช่น ปูดิบหรือปูคอง กุ้งแช่น้ำปลา หรืออาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ที่ใช้ความร้อนในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงอาหารประเภทยำต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงได้รับไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ อย่างพยาธิใบไม้ปอด ซึ่งนำย่อยในกระเพาะไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ ทั้งนี้ การประกอบอาหารต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาด และใช้ความร้อนทำให้สุกอย่างทั่วถึง เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ไข่พยาธิ และสารเคมีตกค้าง</p>	
<p><b>ปัญหาจิตแพทย์ไทยไม่เพียงพอ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์)          - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณี กรม.อนุมัติงบประมาณ 686 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต ระยะเวลา 5 ปี ว่า ปัจจุบันจิตแพทย์มีจำนวนน้อยมาก ทั้งประเทศมีประมาณ 800 คน สัดส่วนจิตแพทย์ 1 คน ดูแลประชากรเกิน 1 แสนคน และจำนวนนี้ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานในภาคเอกชน ส่วนหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่จิตแพทย์แล้ว เหลืออยู่ในภาครัฐอัตรามาเป็นห่วงมาก บางจังหวัดไม่มี โดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กมีน้อยมาก เด็กถูกบูลลี่ 1 คน กว่าจะได้พบจิตแพทย์ต้องรอนานถึง 6 เดือน สาเหตุที่มีจิตแพทย์น้อยเพราะการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตยังไม่สมดุล ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตคาดว่าจะเพิ่มอีกหลายเท่า ขณะที่การเพิ่มจิตแพทย์ต้องใช้เวลา และระบบการดูแลสุขภาพจิตอื่น ๆ ไม่ได้ราบรื่น ส่วนที่ กรม.อนุมัติงบดังกล่าว ก็ยังต้องพิจารณางบประมาณภายใน สธ. ก่อน</p>	
<p><b>ส่งเสริมผู้ประกอบการทำตามกฎหมายวัตถุอันตราย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus          - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เริ่มใช้บังคับ การยื่นคำขอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถต่อยอด สร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศ สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าโลก สานนโยบายคนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง หรือ Health for Wealth “นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ของกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p><b>แนะนำชวนบุตรหลานออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ชักชวนบุตรหลานออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อตามช่วงวัยให้แข็งแรง เป็นเกราะภูมิคุ้มกันโรค แบ่งตามช่วงวัยได้ดังนี้ เด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ควรให้ออกกำลังกายในรูปแบบการเล่น หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเพิ่มทักษะในด้าน IQ และ EQ เด็กวัยประถม อายุ 7-12 ปี ในรูปแบบของกีฬาที่มีแรงกระแทกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ในรูปแบบกีฬาหรือกิจกรรมเป็นทีม ที่มีกฎกติกาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะ ร่างกายและจิตใจ และดื่มให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อทดแทนน้ำที่เสียไประหว่างวัน</p>	-
<p><b>โรคเอ็กซ์</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยรายงานจาก WHO ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจุลชีพหรือไวรัสประเภทใดจำนวน 97 ราย เสียชีวิตแล้ว 17 ราย ในหมู่บ้านปามิรั คาลัน จ.บาดัคขาน อัฟกานิสถาน ถือเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดย WHO ได้กำหนดให้มีการรับมือภายใต้โค้ดเนม “โรคเอ็กซ์”</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดื่มน้ำโซดาช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น ออย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า โซดาไม่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร ความเป็นกรดของโซดาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดกรดไหลย้อนและฟันผุ จึงควรดื่มในปริมาณพอเหมาะ และเลือกโซดาที่ได้รับมาตรฐานจาก ออย. สังเกตเครื่องหมาย ออย. ก่อนซื้อทุกครั้ง</p> <p>- ปลายกระป๋องต้องแปรสภาพผ่านความร้อนก่อนรับประทานเพราะเป็นอันตราย ออย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า ปลายกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาปรุงสุกบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ผลิตโดยใช้ความร้อนสูงเพื่อทำลายจุลินทรีย์อันตราย ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียแม้ไม่แช่ตู้เย็น จึงสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องนำมาผ่านความร้อนซ้ำ</p> <p>- สูตรหมักผมด้วยกระเทียม รักษาผมร่วง ทำให้ผมแข็งแรง ออย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า ยังไม่มีเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่ยืนยันว่ากระเทียมสามารถรักษาผมร่วงได้จริง กระเทียมมีสรรพคุณตามข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด รักษากลากเกลื้อน จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผมร่วง</p>	-